



วารสารบ้านช้าง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555



วิทยาลัยการอาชีพท่าตุม

อ.ท่าตุม จ.สุรินทร์

สาส์นผู้อำนวยกา



สายฝนต้นพฤษภาคมได้นำพาบรรดาลูกช้างเกือบพันเชือก เดินทางเข้ามายัง หมู่บ้านช้าง หรือวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เพื่อรับการศึกษา อบรมให้มีทักษะชีวิตและ ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555 การบริหารจัดการจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ยกมือไหว้ แต่งกายดี มีความเป็นผู้นำ ดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม อาเซียนอีกด้วย

ปีการศึกษา 2555 เป็นปีแห่งการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพราะจะมีการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด และเป็นที่น่ายินดีที่ผลการประเมิน ได้ระดับดีเยี่ยม (4.67) การประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ 3 โดย สมศ. และการ ส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอาชีวศึกษา งานยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน

อ. อรุณ

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม



ปี ที่ 5 ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 1
CONTENT
 ประจำปีการศึกษา 2555

แนะนำบุคลากรใหม่	2
คอมพิวเตอร์สัมพันธ์บริการชุมชน	3
ประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ	3
สืบประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4
ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน	4
มหกรรมถนนอาชีพ 108 อาชีพ	5
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10	5
ศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา	6
การประชุมและรดน้ำดำหัวขอพร	
คณะกรรมการสถานศึกษา	6
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	7
ประชุมคณะกรรมการภาค 4 ฝ่าย	7
อบรมคุณธรรม จริยธรรม	8
ชุมนุมลูกเสืออาสา	
อาชีพศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9
กีฬาอีสายสัมพันธ์ครั้งที่ 17	10



แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14	11
อบรมมาตรฐานการติดตั้งทาวไฟฟ้า	11
ปลดหนี้	11
ทัศนศึกษาดูงานนักเรียน ระดับ ปวช.1	12
อบรมขยายผลการพัฒนาครู	13
ประชุมสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบกิจการรถลูกเสือ	13
เปิดโครงการฯ และปล่อยขบวนคาราวาน Fix It Center	14
พิธีไหว้ครู	14
จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม	15
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด	16

งานประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 405 ม.7 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ Tel. 044-591223 โทรสาร. 044-591769

แนะนำบุคลากรใหม่...รองผู้อำนวยการ



นายยงก์ ราศรีเฟื่อง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายยงก์ ราศรีเฟื่อง

เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2513

วุฒิมัธยมศึกษา ปริญญาโท คอ.ม.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการรับราชการ

- 19 พฤษภาคม 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
- 5 มกราคม 2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม



นายมานพ รำจวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายมานพ รำจวน

เกิดวันที่ 20 กันยายน 2516

วุฒิมัธยมศึกษา ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการรับราชการ

- 9 พฤษภาคม 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
- 5 มกราคม 2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม



นางศุภกานัน สุวรากรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางศุภกานัน สุวรากรกุล

เกิดวันที่ 31 มกราคม 2503

วุฒิมัธยมศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประวัติการรับราชการ

- 5 มกราคม 2526 ครู 2 โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย
- 28 พฤษภาคม 2527 ครู 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตต์
- 1 พฤศจิกายน 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
- 2 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
- 1 เมษายน 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
- 2 เมษายน 2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

นางนवलจันทร์ สุภาพ

วุฒิ บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

แผนกวิชาการบัญชี



ประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29
มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



คอมพิวเตอร์สัมพันธ์บริการชุมชน

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดโครงการคอมพิวเตอร์สัมพันธ์
บริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนบ้านหมากมี
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดย นายอรรถ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
ท่าตูม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ใน
เรื่องการให้บริการด้านวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน



สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
8-11 กุมภาพันธ์ 2555 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้รับคัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้

- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ เครื่องซ่อมรับใบประกาศนียบัตร
- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ลูกเต๋อยุ่ Snack และ เครื่องยิงทราย 2 ระบบ ได้รับรางวัลชมเชย คือ ตู้แช่น้ำเย็นอัตโนมัติ 2 ทางเลือก
- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ สื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์

ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน



งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2555 เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจสอบสภาพรถทุกประเภท และบริการด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงก่อนเทศกาล โดยให้บริการระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2555 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม และช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ออกให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2555 โดยให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์บริการปั้มน้ำมันเชลล์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก



4 วารสารบ้านไร่



มหกรรมถนนอาชีพ 108 อาชีพ 2012



งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดงาน “มหกรรมถนนอาชีพ 108 อาชีพ 2012” (Open House) ประจำปี 2555 ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2555

นายอรุณ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการด้านวิชาการ การแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก



กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

สัปดาห์ ๑๑



วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราชภัฏวิทยาเขต) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2555 เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอท่าตูม

ศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดน ไทย - กัมพูชา



แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ณ ตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และตลาดโสมเม็ด ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป



การประชุมและรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปี 2555 และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 โดย นายอรรถ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย



นิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดย นายนิรันดร์ มาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครูแต่ละแผนกวิชา ได้เดินทางไปนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการนิเทศติดตามผล และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

นายนิรันดร์ มาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คือผู้แทนครู ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เพื่อแจ้งนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และพิจารณาถ้อยแถลงของหนังสือ ที่จะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา



อบรมคุณธรรม จริยธรรม



วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนสุนทรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันภายในสถานศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา





ชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการลูกเสือวิสามัญให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประชาชนทั่วไป และใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตใจที่ติงาม มีร่างกายที่เข้มแข็ง ท่างไกลสิ่งเสพติดทั้งมวล มีคุณธรรม มีศีลธรรม ประจําใจ อีกทั้งให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป





กีฬาสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 17



งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดกิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ



แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14

ครูผู้สอนพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14 พ.ศ. 2554 และได้รับรางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับที่ 24 ประเภทรถประดิวส์ ระดับอาชีวศึกษา ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555



อบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

นายยงค์ ราศรีเฟื่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า การเลือกใช้ การทดสอบ และการบำรุงรักษาตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มากยิ่งขึ้น



ปลดหนี้



นายรองทอง วันลักษณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีหนี้สินกับกองทุน กยศ. ได้รับโอกาสจากรายการ “ปลดหนี้” ให้ใช้ความสามารถพิเศษทำการแข่งขันเพื่อปลดหนี้ที่มีอยู่ และให้การสนับสนุนกลุ่มอาสาพัฒนาศูนย์คชสาร (หมู่บ้านช้าง) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยการเปิดป้ายเพื่อลั่นรับเงินรางวัล โดยมีการบันทึกเทปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านขยง ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 7 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555

วารสารบ้านเรา 11



ทัศนศึกษาดูงานนักเรียน ระดับ ปวช.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



การบัญชี



ช่างกลโรงงานและช่างโลหะการ



ช่างไฟฟ้ากำลัง



ช่างยนต์



ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ของแต่ละแผนกวิชา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน 4 แห่ง คือ

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างโลหะการ ณ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา
- แผนกวิชาช่างยนต์ ณ บริษัท โตโยต้า ดิเอียม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะความรู้ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป



อบรมขยายผลการพัฒนาครู



งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เมื่อวันที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 2555 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

ประชุมสัมมนา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ



นายอรุณ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรม ฟาวนเทน ทรี รีสอร์ท (ค่ายลูกเสือชัยพฤกษ์) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอน และผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจมีศักยภาพสูง และเตรียมความพร้อมรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

เปิดโครงการฯ และปล่อยขบวนคาราวาน Fix it Center



งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งให้บริการจำนวน 5 ศูนย์บริการ คือ เทศบาลตำบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และปล่อยขบวนคาราวาน Fix it Center เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม



พระไหว้ครู



นายอรรณู สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการระลึก บูชาครูผู้ให้ความรู้ และมีการตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มีการมอบเกียรติบัตรครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ซึ่งบริษัท ร้านค้า และบุคคลต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามากมาย





จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิภพ คำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และนำบริการของส่วนราชการระดับจังหวัดมาให้บริการ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่



ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด



วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555 เพื่อให้สถานศึกษามีการรับรองการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด และเป็นที่น่ายินดีที่ผลการประเมินได้ระดับดีเยี่ยม (4.67)



พิธีเข้าประจำกอง และเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดพิธีเข้าประจำกองและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ค่ายลูกเสือศรีประภา บ้านหลุมดิน ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อลูกเสือวิสามัญและสถานศึกษา



พิธีมอบใบประกาศนียบัตร



วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ได้รับเกียรติจาก ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดย นายอรรณู สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตร

